

Số: /TB-UBND

Hà Bắc, ngày tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại triển khai công tác PCTT- TKKN - PTDS năm 2023; triển khai công tác thu vụ 5/2023, phương án sản xuất vụ thu, mùa năm 2023 và sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đợt 1 năm 2023**

Sáng ngày 30/5/2023, tại Phòng họp UBND xã, đồng chí Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc chủ trì phiên họp UBND xã mở rộng để tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai phương án PCTTTKCN năm 2023, tổng kết công tác chỉ đạo sản xuất vụ 5, triển khai phương án sản xuất vụ 10 năm 2023, Sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023, triển khai phương án số 01/ PA – TCTĐA 06 ngày 16/5/2023 của tổ công tác Đề án số 06 xã Hà Bắc về huy động lực lượng thực hiện cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn xã Hà Bắc, với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện Thường trực Đảng ủy xã; Thường trực HĐND xã, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; các Ủy viên UBND xã; cán bộ, công chức và Bí thư, thôn Trưởng 04 thôn.

Sau khi nghe các đồng chí Công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực báo cáo tóm tắt hình thực hiện nhiệm vụ và triển khai phương án, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; qua các ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2022 , công tác chỉ đạo sản xuất vụ 5, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023, công tác thực hiện Đề án số 06 về huy động lực lượng thực hiện cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn xã Hà Bắc trong thời gian qua Ủy ban nhân dân xã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn: Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém nhất định. Việc triển khai một số nội dung công việc đã đề ra còn chậm so với kế hoạch, hiệu quả công việc không cao nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp sản phẩm cho nhà nước và tập thể, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, công tác thực hiện Đề án số 06.

#### **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI.**

Để thực hiện có hiệu quả các công việc đã đề ra theo kế hoạch yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức các ban, ngành đoàn thể và các thôn trên địa bàn xã trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1. Công tác sản xuất vụ thu mùa và PCTT - TKKN năm 2023:**

**\* Giao đồng chí: Vũ Văn Quý PCTUBND xã.**

- Chỉ đạo HTXDVNN và các thôn điều chỉnh nước hợp lý để cho các tổ máy trần tiến hành làm đất đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể : - Thời gian hoàn thành trần đất lần 1, trước ngày 15/6/2023;

- Thời gian hoàn thành trần đất lần 2 trước 25/6/2023.

- Thời gia gieo cấy vụ thu mùa xong trước ngày 30/6/2023.

- Chỉ đạo cho chuyên môn hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo theo quy định, kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất ở kho của xã và kiểm tra ở các thôn, có thông báo phân bổ giao chỉ tiêu cơ sở vật chất cho các thôn chuẩn bị, đồng thời xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn ra thông báo đến các hộ kinh doanh, cung ứng giống trên địa bàn xã không được bán các loại giống không đảm bảo chất lượng và các loại giống ngoài cơ cấu giống của UBND xã đưa vào sản xuất ở địa phương trong vụ 10/2023.

- Chỉ đạo cho các ông Trưởng thôn thông báo cho nhân dân đốt rơm, rạ ở khu vực ruộng nhà mình sau thu hoạch để cho các tổ máy trần làm đất được thuận lợi đảm bảo kịp thời gian.

**\* Giao đồng chí: Trần Văn Việt: Công chức địa chính xây dựng - nông nghiệp.**

Tham mưu cho UBND xã hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo theo quy định, kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất hiện có ở kho của xã và kiểm tra ở các thôn, có thông báo phân bổ giao chỉ tiêu vật tư cho các thôn chuẩn bị, đồng thời tham mưu cho UBND xã mua sắm bổ sung vật tư như: đất, đá dự phòng, tre cây, cát, sỏi, cọc tre, dọ sắt, vôi, quốc, xẻng, bao bì, bạt, dao dũa, xe chuyên dụng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đạt kết quả cao. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/6/2023.

**\* Giao Đồng chí: Bùi Gia Cát Giám đốc HTXDVNN.**

Phối hợp với các thôn điều chỉnh nước hợp lý để cho các tổ máy dầm tiến hành làm đất .

Xây dựng kế hoạch đưa cơ cấu giống chủ lực mỗi thôn từ 1-3 loại giống phù hợp với đồng đất của từng thôn.

HTX phối hợp với 3 thôn (Song Nga, Bắc Sơn, Trạng Sơn) tham mưu cho UBND xã để xây dựng kế hoạch quy hoạch vùng sản xuất VIETGAP theo quy định, cố gắng quy hoạch vùng sản xuất và thực hiện trong vụ 10 năm 2023 và năm 2024 tiến hành làm hồ sơ.

Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh chuột toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã nhằm hạn chế thấp nhất diện tích lúa của nhân dân bị chuột phá hoại.

HTX cần có kế hoạch sớm đưa các loại giống chủ lực mà HTX đã cơ cấu vào sản xuất vụ 10/2023 đảm bảo chất lượng về cung ứng cho nhân, không

nên để cho nhân dân mua các loại giống trôi nổi ngoài thị trường, không đảm bảo chất lượng và không đúng cơ cấu giống.

## **2. Công tác thu vụ 5/2023.**

### ***Giao Bộ phận Tài chính - Kế toán:***

Tham mưu cho UBND xã ban hành quyết định kiện toàn lại BCD thu vụ chiêm năm 2023 và thành lập đoàn vận động, phối hợp với các thôn rà soát lại danh sách hộ, khẩu, danh sách nợ cũ đảm bảo chính xác và tổ chức thu đảm bảo theo quy định.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiền chè nước cho các bàn thu ở thôn, mỗi thôn 2.000.000đ đối với các thôn thu đạt dưới 85%; đối với các thôn thu đạt 85% trở lên thì hỗ trợ mỗi thôn 3% trên tổng số tiền thu được.

Thời gian mở ban thu: Bắt đầu từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/2023.

Thời gian giao ban: 02 ngày/1 lần, tùy vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh lùi lại thời gian giao ban.

Tham mưu cho UBND xã mời 02 hộ ở thôn Đà Sơn lên làm việc và thanh toán các khoản mà UBND xã đang nợ các hộ dứt điểm.

## **3. Về mở đợt cao điểm thực hiện đề án 06:**

### ***Giao đồng chí: Lê Học Danh Trưởng Công an xã .***

- Tăng cường công tác nắm tình hình tại các thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường đi tuần tra, kiểm soát.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh tổ quốc tại các thôn.

- Công an xã chủ động phối hợp với MTTQ, trưởng các đoàn thể và các tổ công tác ở thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Đề nghị Đoàn TN bố trí lực lượng ĐVTN, mỗi thôn 05 người để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt cho nhân dân.

- Thời gian hoàn thành kích hoạt định danh điện tử cá nhân cho nhân dân trên địa bàn xã, xong trước ngày 15/6/2023.

## **4. Về công tác tuyên truyền.**

### ***2.6. Giao đồng chí Tổng Văn Giang PCT.UBND xã.***

- Kiểm tra lại hệ thống truyền thanh trên địa bàn toàn xã đặc biệt là 1 số cụm loa ở thôn Bắc Sơn, Đà Sơn nếu cụm loa nào hỏng thì tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch cụ thể đấu nối với đơn vị chuyên môn về sửa chữa. Thời gian phải hoàn thành xong trước ngày 05/6/2023.

Trong thời gian tổ chức mở bàn thu phải thường xuyên cập nhật kết quả giao nộp sản phẩm hàng ngày của nhân dân trong vụ 5 năm 2023 và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân nắm được.

### ***2.7. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.***

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình thực hiện tốt công tác giao nộp sản phẩm cho nhà nước và tập thể theo quy định.

- Quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai Đề án 06/CP; đồng thời quán triệt, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị, đến đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và tạo được sự ủng hộ của Nhân dân. Cần xác định rõ về mặt nhận thức, việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã là của cả hệ thống chính trị.

Phối hợp với Công an xã và các tổ công tác ở thôn tích cực tuyên truyền vận động người dân đến nhà văn hóa thôn mình để kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt chỉ tiêu huyện giao.

### **2.8. Đối với các thôn.**

- Phối hợp với bộ phận tài chính - kế toán rà soát lại danh sách hộ, khẩu, danh sách nợ cũ của các hộ trong thôn đảm bảo chính xác và tổ chức thu đảm bảo theo quy định.

Phối hợp với HTXDVNN điều chỉnh nước hợp lý để cho các tổ máy trần tiến hành làm đất. Thời gian để sản xuất vụ mùa là rất ít do vậy đề nghị các thôn phải phải tập trung đôn đốc các tổ máy dầm khẩn trương giải phóng đất đợt 1 phải xong trước ngày 15/6 và đợt 2 xong trước ngày 25/6/2023 đảm bảo thời gian cho nhân dân xuống giống theo đúng khung lịch thời vụ xong trước ngày 30/6/2023.

Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt công tác giao nạp sản phẩm cho Nhà nước và tập thể vụ 5 năm 2023 và các khoản nợ cũ từ năm 2022 trở về trước. Kết quả thu vụ 5 năm 2023 nếu thôn nào thu đạt dưới 85% thì cuối năm Đảng ủy sẽ gắn kết quả thu của từng thôn để đánh giá mức độ hoàn thành của từng chi bộ.

Đoàn vận động thu vụ 5 năm 2023 theo quyết định thì thành lập 4 đoàn được phân công ở 4 thôn. Các đồng chí trưởng đoàn đã được phân công thì phó đoàn là các đồng chí thôn trưởng các thôn và phải chịu trách nhiệm trước UBND xã về công tác thu của thôn mình.

Căn cứ vào cơ cấu giống theo kế hoạch của UBND xã và tình hình thực tế đồng đất của thôn mình để tuyên truyền cho nhân dân chọn 1-2 loại giống phù hợp với đồng đất của từng xứ đồng nhằm đem lại năng suất chất lượng cho nhân dân.

Phối hợp với HTXDVNN để xây dựng kế hoạch quy hoạch vùng sản xuất VIETGAP theo quy định.

Phối hợp với HTXDVNN để tổ chức đánh chuột toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa thôn đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nộp tiền mua thuốc, mồi bả cho HTX.

Tuyên truyền cho nhân dân trong thôn đăng ký mua giống từ HTXDVNN để đảm bảo chất lượng, không nên để cho nhân dân mua các loại giống trôi nổi ngoài thị trường, không đảm bảo chất lượng và không đúng cơ cấu giống của UBND xã.

Tích cực tuyên truyền vận động người dân đến nhà văn hóa thôn mình để kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào thông báo của UBND xã về việc phân bổ giao chỉ tiêu cơ sở vật chất cho các thôn để rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất hiện có ở trong kho nếu không đầy đủ và không đảm bảo thì có kế hoạch mua sắm bổ sung cơ sở vật chất

như: cát, sỏi, cọc tre, vồ, quốc xẻng, bao bì, bạt, dao dũa, xe tải phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp UBND xã thường kỳ tháng 5 năm 2023, yêu cầu các đồng chí Cán bộ, Công chức, các Ban, ngành đoàn thể có liên quan và các thôn căn cứ vào nội dung thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã để tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTr. ĐU, TTr. HĐND (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Cán bộ, công chức;
- Thôn trưởng 4 thôn;
- Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Chân**